

Góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Ông Vũ Xuân Chiêm, phường Trần Lâm, thành phố Thái Bình



Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đánh giá đúng kết quả công tác cán bộ trong nhiệm kỳ qua. Nhiều chủ trương, nguyên tắc, quan điểm, giải pháp lớn về công tác cán bộ đã được thể chế, cụ thể bằng quy chế, quy định, quy trình bảo đảm dân chủ, chặt chẽ. Trong đó, tôi đặc biệt đánh giá cao việc Bộ Chính trị ban hành Quy định số 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Trong nhiệm kỳ tới, tôi đề nghị Đảng tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy định số 205-QĐ/TW; khi đánh giá cán bộ cần xem xét toàn diện từ năng lực, trình độ, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đến phẩm chất đạo đức, lối sống để đánh giá cho khách quan, chính xác.

Bên cạnh việc xử lý những cán bộ không làm tròn nhiệm vụ, cần kịp thời biểu dương, khen thưởng những đồng chí làm tốt để khuyến khích, động viên cán bộ.

Bà Lê Thị Len, thôn Xuân Hòa, xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy



Qua nghiên cứu dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, tôi thống nhất cao với nội dung các Văn kiện; đặc biệt là dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự thảo Báo cáo chính trị đã đánh giá đúng kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời, xác định rõ tầm nhìn và định hướng phát triển chiến lược cho những năm tới. Tuy nhiên, xuất phát từ tình hình thực tiễn cơ sở, tôi đề nghị bổ sung thêm vào phần hạn chế, khuyết điểm nội dung: Công tác phát triển nông thôn ở khu vực nông thôn gặp nhiều khó khăn. Trong dự thảo Báo cáo mới đề cập đến "công tác phát triển nông thôn ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo còn nhiều khó khăn" nhưng thực tế hiện nay ở các vùng nông thôn việc tạo nguồn kết nạp Đảng hết sức khó khăn do phần lớn thanh niên đều đi học và đi làm ăn xa; hội viên của các đoàn thể như nông dân, phụ nữ... đều đã lớn tuổi, tâm lý ngại phấn đấu; nguồn kết nạp chủ yếu đều ở các đơn vị giáo dục, y tế nhưng lâu dần các nguồn này cũng cạn, vì vậy có chi bộ nhiều năm liên không kết nạp được đảng viên mới. Trên cơ sở hạn chế đã chỉ ra, tôi đề nghị cần xác định rõ các giải pháp cho nhiệm kỳ tới để bảo đảm việc xây dựng đội ngũ kế cận cho Đảng.

Anh Trần Văn Phương, thôn Bắc Sơn, xã Quang Bình, huyện Kiến Xương



Tôi thống nhất cao với dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) trình Đại hội XIII của Đảng. Tuy nhiên, về phần phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), theo tôi cần bổ sung các giải pháp cụ thể, rõ ràng hơn nữa trong phần đẩy mạnh cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, cụ thể là lĩnh vực chăn nuôi. Theo đó, các giải pháp đưa ra cần nhấn mạnh vào việc phát triển phương pháp chăn nuôi tập trung, quy hoạch vùng; áp dụng biện pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm để nâng cao chất lượng, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm; nuôi giữ, bảo tồn, chọn lọc, nhân giống con giống chất lượng trong nước và xuất khẩu; áp dụng kỹ thuật chăn nuôi mới, tăng cường sử dụng chế phẩm sinh học không gây hại cho môi trường và người tiêu dùng.

ĐÀO QUÝEN - MINH QUÂN

Cùng cả nước hưởng về miền Trung

Thấu hiểu những mất mát, đau thương do thiên tai gây ra mà người dân các tỉnh miền Trung đang phải gánh chịu, cùng chung tay, góp sức với đồng bào cả nước, hội chữ thập đỏ các huyện, thành phố trong tỉnh đã, đang tích cực kêu gọi các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm quyền góp, ủng hộ người dân miền Trung, góp phần giúp họ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.



Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Đông Hưng quyền góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư cũng liên tục đăng những thông tin kêu gọi, kết nối với các nhà hảo tâm để có nhiều chuyến cứu trợ đồng bào miền Trung. Từ ngày 19/10 đến nay, Hội đã tiếp nhận số ủng hộ, hỗ trợ của hàng trăm cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng. Những nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, sữa, nước lọc, mì tôm... được tập kết ngay tại cơ quan Hội Chữ thập đỏ huyện. Dự kiến ngày 27/10 Hội tổ chức đi đến hai xã Hải Dương và Hải Quế thuộc huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị để tặng khoảng 430 suất quà, mỗi suất trị giá 800.000 đồng cho người dân đang chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ. Ông Ngô Xuân Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư cho biết: Với phương châm công khai, minh bạch, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư sẽ thông qua các cấp chính quyền địa phương tổ chức trao quà đến tận tay người dân. Thời gian tới, Hội tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện quyền góp, hỗ trợ người dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ; tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với hội chữ thập đỏ và chính quyền các vùng bị thiệt hại nặng để những món quà của các nhà hảo tâm đến được tận tay người dân vùng lũ.

Tại buổi phát động quyền góp ủng hộ đồng bào miền Trung của UBND huyện Đông Hưng, rất đông cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện đã có mặt từ sớm. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Quan chia sẻ: Cả tuần nay, tin tức mà tôi muốn nghe nhất chính là tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền Trung. Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi rất xót xa trước hoàn cảnh của đồng bào miền Trung. Chính vì thế, tôi đã trích một phần kinh phí để đóng góp, cùng chia sẻ khó khăn với đồng bào. Tôi cũng mong đồng đội người dân, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay ủng hộ để giúp đỡ đồng bào.

Với vai trò nòng cốt, tiên phong trong các hoạt động nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng được UBND huyện giao tiếp nhận và quản lý toàn bộ số tiền quyền góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Thời gian tiến hành quyền góp từ ngày 22/10 đến ngày 12/11/2020. Ông Lại Minh Chính, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng cho biết: Thực hiện lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng đã kịp thời tham mưu Huyện ủy, UBND huyện tổ chức hội nghị với các đồng chí chủ tịch UBND xã, thị trấn để kêu gọi các mạnh thường quân và người dân chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung. Sau khi quyền góp hàng hóa và tiền mặt, chúng tôi sẽ tổ chức các đoàn đi vào miền Trung để trao tận tay cho người dân vùng lũ và sẽ báo cáo UBND huyện bằng những con số và hình ảnh cụ thể. Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân tích cực ủng hộ và kết nối với hội chữ thập đỏ các tỉnh vùng lũ để mang quà của người dân Đông Hưng đến tận tay bà con.

Không chỉ có Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng, thông qua các trang mạng xã hội,

Phát huy truyền thống "Tương thân tương ái", "Lá lành đùm lá rách", hưởng về miền Trung thân yêu, những ngày này, trên địa bàn tỉnh, không chỉ có những chuyến xe của các cấp hội chữ thập đỏ mà còn rất nhiều chuyến xe, các đoàn tự thiện nối tiếp lên đường, hướng về miền Trung. Những chuyến xe chở nặng nghĩa tình của người dân quê lúa đến với bà con vùng lũ. Mỗi trái tim - một tấm lòng, mỗi suất quà trao đi sẽ góp phần san sẻ phần nào những mất mát, đau thương của đồng bào miền Trung, giúp họ kiên cường vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

THU TRANG

Thời điểm giao mùa, gia tăng bệnh nhi hô hấp nhập viện

Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi khiến nhiều trẻ nhỏ mắc các bệnh về đường hô hấp. Từ đầu tháng 10 đến nay, số lượng trẻ đến Bệnh viện Nhi Thái Bình khám, điều trị các bệnh về đường hô hấp tăng đáng kể.



Bệnh nhi khám, điều trị tại Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Thái Bình.

Nếu trong tháng 7, số bệnh nhân điều trị nội trú tại Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Thái Bình là 350 bệnh nhân, tháng 8 là 356 bệnh nhân, tháng 9 là hơn 360 bệnh nhân thì từ đầu tháng 10 đến nay số lượng bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú đã là 520 bệnh nhân. Ngày cao điểm có 159 bệnh nhân điều trị nội trú và khoảng 30 bệnh nhân mới đến khám, điều trị các bệnh đường hô hấp.

Ngay khi thấy con bị sốt, ho nhiều, chị Nguyễn Thị Vân (Vũ Thư) đã cho con đến khám tại Bệnh viện Nhi Thái Bình. Chị Vân chia sẻ: Lần trước thấy con ho, sốt, tôi chủ quan cứ nghĩ tự mua thuốc điều trị tại nhà cho con là sẽ khỏi nhưng sau khi uống thuốc vài ngày không đỡ, tình trạng ho nặng hơn. Thấy con thì khô khè, tôi cho con đi khám, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm phế quản phổi. Rút kinh nghiệm lần này khi cháu ho, sốt tôi đã cho con đến bệnh viện để được các bác sĩ khám, điều trị.

Thời điểm giao mùa, bệnh nhân đến khám tại Khoa Hô hấp chủ yếu mắc các bệnh: viêm phế quản phổi, viêm tiểu phế quản, hen phế quản, viêm thanh khí phế quản... Trong các bệnh nhân điều trị có một số bệnh nhân nặng phải thở ôxy, thở máy. Theo bác sĩ Vũ Thị Nguyệt, Phó Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Thái Bình: Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh nhân mắc bệnh hô hấp tăng, cụ thể do thời tiết đang giao mùa, nhiệt độ chênh lệch giữa ban ngày và ban đêm cao trong khi đó sức đề kháng của cơ thể trẻ chưa đáp ứng kịp với sự thay đổi, chênh lệch nhiệt độ nên dễ bị vi khuẩn, vi rút tấn công. Bên cạnh đó, do các tác động từ ô nhiễm môi trường, khói thuốc lá; trẻ mặc chưa đủ ấm, bị nhiễm lạnh; chế độ ăn uống không lành mạnh, ăn đồ lạnh, uống nhiều nước có ga cũng khiến trẻ mắc bệnh hô hấp.

hồ hấp. Ngoài ra, trẻ sinh non, trẻ có sức đề kháng kém cũng dễ mắc các bệnh về đường hô hấp... Các triệu chứng của trẻ mắc bệnh hô hấp là: sốt kéo dài, ho, sổ mũi, kèm theo thở khó khè... Nếu không được điều trị kịp thời sẽ gây ra những biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, suy hô hấp, khó thở gây thiếu oxy; trẻ có thể bị bội nhiễm kèm theo, nhiễm khuẩn huyết... khiến bệnh lâu khỏi, thời gian nằm viện dài, ảnh hưởng tới sức khỏe.

Bác sĩ Vũ Thị Nguyệt cho biết thêm: Bệnh về đường hô hấp là một trong những nguyên nhân gây nguy cơ tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Do đó, các gia đình không được chủ quan. Khi thấy trẻ có các triệu chứng về đường hô hấp nên đưa trẻ đến khám và điều trị kịp thời, cha mẹ tránh tự ý mua thuốc điều trị khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cần bảo đảm chế độ ăn uống cho trẻ đầy đủ dinh dưỡng, bổ sung các loại vitamin thông qua việc tăng cường rau xanh, hoa quả, nước uống trái cây tự nhiên; phải mặc ấm cho trẻ, giữ đủ ấm, không để trẻ bị nhiễm lạnh, không nên cho trẻ ăn, uống các loại thức ăn đã nguội, lạnh, nhất là uống nước lạnh. Cùng với đó, cần vệ sinh cơ thể sạch sẽ, nhất là mũi, họng; hướng dẫn trẻ rửa tay trước khi ăn; đồ chơi của trẻ cũng cần được vệ sinh thường xuyên. Trong gia đình nếu có người mắc bệnh hô hấp cần tránh tiếp xúc với trẻ, khi ho phải lấy tay che miệng, dùng khăn, cốc uống nước riêng. Các vi rút gây bệnh đường hô hấp lây lan qua giọt bắn. Vì vậy, cần cho trẻ đeo khẩu trang khi ở nơi đông người; hạn chế tối đa việc người lớn hôn má trẻ vì có thể lây bệnh.

HOÀNG LANH

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Tăng cường phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-BCĐ, ngày 6/7/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL) tỉnh về việc kiểm tra, giám sát việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc lá năm 2020, từ ngày 6/10/2020 Ban Chỉ đạo PCTHCTL tỉnh tổ chức giám sát việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đợt 2 tại 76 trường học, cơ sở y tế, nhà hàng, khách sạn, cơ sở sản xuất, kinh doanh, bến xe khách trên địa bàn tỉnh.

Đối với các trường học, đoàn giám sát số 2 gồm đại diện Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức giám sát hoạt động PCTHCTL tại 20 trường THPT, trường tiểu học và THCS trên địa bàn các huyện Tiên Hải, Quỳnh Phụ, Đông Hưng và thành phố Thái Bình. Đoàn đã tiến hành giám sát và quan sát thực tế việc PCTHCTL tại trường học theo đúng bằng kiểm soát địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong khuôn viên. Qua giám sát cho thấy các trường học thực hiện tốt công tác PCTHCTL 100% trường học đã thành lập ban chỉ đạo PCTHCTL, xây dựng kế hoạch PCTHCTL. Việc tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, ký cam kết

và đôn đốc mọi người tại đơn vị thực hiện đúng quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; đưa quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ; đưa nội dung không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chí thi đua của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tại thời điểm giám sát không có tình trạng hút thuốc lá trong khuôn viên trường, các trường học đã thực hiện truyền thông PCTHCTL, và giáo dục cho học sinh về tác hại của việc hút thuốc lá, kể cả hút thuốc lá thụ động để các em tránh xa thuốc lá ngay từ khi còn



Ảnh minh họa

ngồi trên ghế nhà trường. Cùng với việc treo biển cấm hút thuốc lá, áp phích được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cấp phát, lắp đặt tại các địa điểm cấm, nhiều trường còn tự sáng tạo, thiết kế, lắp đặt các pa nô, áp phích có những hình ảnh cảnh báo, thông điệp ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, điển hình là các trường: THPT Nam Tiến Hải (Tiền Hải), THCS An Thái, THCS Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ), Tiểu học và THCS Đồng Hoàng, THPT Bắc Đông Quan, THPT Nam Đông Quan (Đông Hưng)... Tại một số trường được giám sát trên địa bàn thành phố Thái Bình như: THCS Lương Thế Vinh, THCS Minh Thành, THCS Trần Lâm, THCS Lê Hồng Phong, THCS Vũ Chính... các hoạt động xây dựng môi trường trường học không khói thuốc lá được thực hiện khá bài bản. Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông trong cán bộ, giáo viên, học sinh; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền; xây dựng tiêu chí thi đua đối với các lớp, khối và thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện.

Mặc dù các trường học đã có nhiều hoạt động thiết thực xây dựng "Trường học không khói thuốc lá" nhưng kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu. Do ngoại của các nhà trường cũng như các bậc phụ huynh là việc học sinh có thể hút thuốc lá ngoài nhà trường. Vì vậy, để xây dựng trường học không khói thuốc lá đạt hiệu quả bền vững, rất cần có sự đồng thuận, đồng hành của xã hội, các thầy cô giáo, phụ huynh học sinh. Các trường cần quyết liệt hơn trong việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật, tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi hành vi ở đối tượng hút thuốc lá.

HOÀNG THIA (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)